

THÀNH PHỐ

Xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp



Chinh trang cảnh quan đô thị.

Trong tiến trình trở thành đô thị loại I trực thuộc tỉnh, thành phố Thái Bình đang nỗ lực phát huy hiệu quả công tác quản lý nhà nước, nâng cao ý thức tự giác của mỗi người dân trong xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp.

Hơn một thập kỷ trước, người dân thành phố khó có thể hình dung diện mạo đô thị của thành phố lại có sự thay đổi nhanh và mạnh mẽ đến như vậy.

Kết nối các khu vực phát triển của đô thị như đường vành đai phía Nam, Võ Nguyên Giáp, Kỳ Đồng kéo dài, Lê Quý Đôn kéo dài... Hạ tầng kết nối thuận lợi góp phần khiến những vùng đất ven thành phố chuyển mình với nhiều dự án KĐT, khu nhà ở đã, đang được triển khai.

thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm, tạo nên những không gian sống tốt hơn nhằm phục vụ nhu cầu hưởng thụ cuộc sống ngày càng cao của người dân. Giao thông thuận lợi, dân cư hội tụ cũng biến nhiều khu vực trở thành các điểm đến thương mại - văn hóa - xã hội phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân. Trong năm 2019, thành phố tập trung hoàn thiện, trình thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng thành phố đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 với định hướng lấy sông Trà Lý làm trục cảnh quan phát triển đô thị.

trường sống cho người dân. Vì vậy, những năm qua, UBND thành phố đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện; chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân dưới nhiều hình thức như tổ chức các hội nghị phổ biến, tuyên truyền về công tác giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị, xây dựng nếp sống văn hóa, thực hiện các tiêu chí xây dựng tuyến phố văn minh đô thị.

tự nguyện ký cam kết bảo vệ môi trường. Các thôn, tổ dân phố nghiêm chỉnh thực hiện quy ước giữ gìn vệ sinh môi trường. Người dân thành phố đã từng bước hình thành ý thức tự giác, tích cực tham gia xây dựng nếp sống văn minh đô thị, quản lý trật tự, vệ sinh môi trường bằng những việc làm cụ thể như thực hiện văn minh trong giao tiếp, ứng xử; văn minh trong tổ chức việc cưới, việc tang, lễ hội; ý thức tham gia giao thông; xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Đối với cây xanh cảnh quan, thành phố đã tập trung xây dựng, hoàn thiện các dự án có diện tích cây xanh lớn như hạ tầng Quảng trường Thái Bình, hạ tầng khu dân cư phía Bắc đường Hoàng Công Chất kéo dài, KĐT 379, khu dân cư mới các xã Vũ Phúc, Phú Xuân, Vũ Đông; cải tạo vỉa hè, thoát nước, cây xanh, điện chiếu sáng các tuyến đường Long Hưng, Hoàng Văn Thái, Hoàng Công Chất, Phan Bá Vành, chỉnh trang công viên Lê Quý Đôn; đồng thời, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án công viên hồ Ty Diệu, công viên Kỳ Bá...

HUNG HÀ Giải quyết 81,82% đơn khiếu nại theo thẩm quyền

Năm 2019, huyện Hưng Hà đã tiếp 607 lượt người về 120 vụ việc ở 33 xã, thị trấn. Tổng số đơn thư khiếu nại, tố cáo, đề nghị phản ánh là 175 đơn, trong đó đơn tố cáo năm 2018 chuyển sang là 52 đơn. Huyện đã xử lý, giải quyết theo thẩm quyền đạt 81,82%. Bên cạnh đó, huyện Hưng Hà cũng đã tiến hành 2 cuộc thanh tra tại 6 đơn vị trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; việc thực hiện chế độ bảo trợ xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội. Trong thời gian tới, huyện Hưng Hà tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả việc giải quyết thủ tục hành chính "5 tại chỗ" tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện cũng như duy trì, nâng cao chất lượng giải quyết đơn thư khiếu nại theo thẩm quyền.

MAI THƯ

TIỀN HẢI Thẩm định 47 công trình xây dựng cơ bản

Năm 2019, huyện Tiên Hải đã triển khai đồng bộ các biện pháp, các quy định của pháp luật nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý đầu tư và xây dựng công trình, trong đó đã thẩm định 47 công trình với giá trị dự toán được phê duyệt khoảng 309,2 tỷ đồng. Tích cực kiểm tra công tác nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng một số công trình trọng điểm như đường Nam Thịnh đến Nam Hưng, đường đê số 5, đường 221B đoạn qua xã Nam Hà...

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác đầu tư xây dựng cơ bản, huyện Tiên Hải yêu cầu các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng phải có kế hoạch và thực hiện nâng cao năng lực hoạt động xây dựng, nhất là đối với các tổ chức tư vấn và nhà thầu thi công xây dựng công trình trên địa bàn huyện.

Tăng cường giám sát của các ngành chuyên môn trong công tác quản lý đầu tư và xây dựng công trình.

MANH THẮNG

THÁI THUY Tổng giá trị nuôi trồng, khai thác thủy sản ước đạt hơn 1.780 tỷ đồng



Cảng cá Tân Sơn (thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy).

Năm 2019, tổng giá trị nuôi trồng, khai thác thủy sản trên địa bàn huyện ước đạt hơn 1.780 tỷ đồng, tăng 7,67% so với năm 2018. Trong đó, giá trị nuôi trồng thủy sản đạt hơn 1.182 tỷ đồng với sản lượng đạt trên 51.000 tấn, chủ yếu là ngao, tôm, cá và các đối tượng thủy sản khác; khai thác thủy sản đạt gần 598 tỷ đồng với sản lượng đạt 51.225 tấn.

Năm 2019, diện tích nuôi trồng thủy sản của huyện đạt hơn 4.331ha, trong đó nuôi trồng nước mặn (nước ngọt) 1.300ha, nuôi trồng nước ngọt 1.432ha, diện tích nuôi trồng nước ngọt 1.600ha. Đặc biệt, trong năm 2019, diện tích nuôi tôm công nghiệp công nghệ cao của huyện đạt 100ha, tăng 35ha so với năm 2018. Về lĩnh vực khai thác thủy hải sản, toàn huyện hiện có 520 phương tiện khai thác thủy hải sản với tổng công suất 96.612CV, tạo việc làm cho 1.714 lao động.

TRẦN TUẤN

Nông dân xưa có câu "nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống" để khẳng định vai trò hàng đầu của nước trong sản xuất nông nghiệp. Ngày nay, mặc dù có nhiều đổi thay trong sản xuất nhưng huyện Vũ Thư vẫn đặc biệt coi trọng khâu tưới, tiêu. Triển khai quyết liệt công tác thủy lợi đồng xuân tạo thuận lợi cho công tác điều tiết nước, phục vụ sản xuất là minh chứng rõ nét của huyện.

VŨ THƯ Tập trung làm thủy lợi phục vụ sản xuất

với máy móc, xã huy động nhân dân của 3 HTXNN tiến hành giải tỏa 16.000m³ sông, kênh; san sửa, vệ sinh 16.500m² đường nội đồng. Đặc biệt, vụ đông xuân năm nay, đối với thôn Mỹ Lộc 2, xã chỉ đạo công tác làm thủy lợi đồng xuân gắn với thực hiện công tác điều chỉnh đồng ruộng. Thôn huy động bà con đóng góp ngày công lao động kết hợp với máy móc đã đảo đắp 3.800m³ bờ vùng, bờ thửa đáp ứng yêu cầu chỉnh trang đồng ruộng nông thôn mới. Đến nay, các thôn, các HTXNN cơ bản đã hoàn thành và đạt kế hoạch, mục tiêu đã đề ra trong công

trọng tâm. Tuy nhiên, diện tích các xứ đồng lớn trong khi sức người hạn chế, kinh phí tu bổ, nâng cấp các công trình thủy lợi khó khăn. Một số sông trục của huyện như sông 52, sông Bồng Tiên, hoặc một số sông cấp 3 do các xã quản lý chưa được nạo vét vào nhiều năm gây khó khăn cho tưới, tiêu trong hệ thống. Các tuyến kênh đã cứng hóa, lòng kênh nhiều cỏ, rác không được vệ sinh thường xuyên nên cần trị dòng chảy khi bơm tưới. Các đoạn kênh đất, dáy kênh nông, bờ kênh sạt lở nên các HTXNN khó khăn khi phục vụ tưới, tiêu. Một

số xã đặt mục tiêu lớn khi xây dựng kế hoạch làm thủy lợi đồng xuân nhưng không có giải pháp thực hiện hiệu quả nên không hoàn thành. Đồng chí Nguyễn Tống Thìn, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Thư cho biết: Xác định làm thủy lợi đồng xuân là bước tiếp theo của chỉnh trang đồng ruộng, từ đó hoàn thiện hệ thống thủy lợi và giao thông nội đồng, trong vụ đông xuân năm 2019 - 2020, huyện Vũ Thư phối hợp với các đơn vị, địa phương tập trung đầu tư nâng cấp, tu bổ đồng bộ hệ thống thủy lợi từ công trình đầu mối đến mặt ruộng. Để đạt mục tiêu này, UBND huyện sớm vào cuộc, huy động tất cả các đơn vị, ban ngành, địa phương vào cuộc, tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân về ý nghĩa của việc làm thủy lợi đồng xuân. Huyện chỉ đạo Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện đầu tư khoảng 2,1 tỷ đồng tiến hành nâng cấp, sửa chữa hệ thống công trình thủy lợi đầu mối và quan trọng ở các địa phương; nạo vét các sông trục chính như sông Kiến Giang, Nam Long, Trường Giang... Tại các xã, thị trấn, huyện yêu cầu mỗi địa phương tổ chức đánh

giá thực trạng hệ thống giao thông thủy lợi nội đồng, từ đó xây dựng kế hoạch thực hiện sát thực tế. Ngoài việc huy động nhân dân tham gia, đóng góp ngày công lao động xã hội chủ nghĩa làm thủy lợi nội đồng, huyện cũng khuyến khích các đơn vị, địa phương huy động máy móc, phương tiện để đẩy nhanh tiến độ đảo đắp, nạo vét các công trình. Tổng kinh phí toàn huyện dành cho công tác thủy lợi đồng xuân năm nay ước tính 15 tỷ đồng.

Triển khai từ tháng 11/2019, đến thời điểm này, hầu hết các xã đang giai đoạn nạo vét để về đích công tác thủy lợi đồng xuân. Toàn huyện đã hoàn thành trên 90% kế hoạch trong tổng mục tiêu: nạo vét 8.100m³ sông; đắp áp trúc kênh trên 4.420m³; tu sửa trên 25.500m³ kênh; vệ sinh trên 211.200m² lòng kênh; đắp 9.225m³ bờ vùng; xây 1.116m đường nội đồng; cắt cỏ, san sửa 166.888m² đường nội đồng; thay thế, sửa chữa 357 cống đầu khâu; sửa chữa 23 công trình trạm bơm để chuyển trọng tâm sang sản xuất vụ xuân.

Công tác thủy lợi đồng xuân góp phần tích cực để nâng cấp, hoàn thiện hệ thống công trình thủy lợi từ đó tạo thuận lợi trong điều chỉnh hành, điều tiết nước phục vụ sản xuất, nâng cao năng suất cây trồng, hiệu quả canh tác cho nông dân.

QUỲNH LƯU



Xã Việt Hùng (Vũ Thư) huy động máy móc đảo đắp bờ vùng trên cánh đồng thôn Mỹ Lộc 2.

Bảo đảm cung cấp đủ nguồn nước có chất lượng phục vụ sản xuất

Đảm nhận tưới, tiêu cho trên 34.000ha lúa, mạ vụ xuân và trên 3.500ha cây màu vụ hè năm 2020, thời điểm này, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Nam Thái Bình nỗ lực khắc phục những khó khăn, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm bảo đảm cung cấp đủ nguồn nước có chất lượng phục vụ sản xuất.

Với nhiệm vụ quản lý, vận hành hệ thống công trình thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp, cải tạo môi trường, phục vụ dân sinh và phát triển kinh tế - xã hội của các huyện, thành phố thuộc phía Nam của tỉnh, Công ty đang quản lý hệ thống gồm 297 công trình, trong đó 10 sông trục chính, 97 cống tưới, tiêu dưới

đê, 149 âu, cống đập nội đồng và 41 trạm bơm điện với tổng giá trị tài sản hơn 100 tỷ đồng. Ông Hoàng Nam Phương, Phó Giám đốc Công ty cho biết: Trong những năm qua, được sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp, ngành trong việc đầu tư, cải tạo, xây dựng mới nên các công trình thủy lợi trong hệ thống dần được hoàn thiện, đáp ứng tốt yêu cầu phục vụ sản xuất nông nghiệp, cải tạo môi trường và phục vụ dân sinh kinh tế. Hệ thống máy đóng mở các công trình do Công ty quản lý dần được điện khí hóa, tiết kiệm thời gian đóng mở, tăng thời gian lấy nước vào đồng, giảm sức lao động trong quá trình đóng mở. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, chúng tôi xác

định vụ xuân, hè năm 2020 sẽ gặp nhiều khó khăn bởi theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương, vụ xuân năm 2020 là vụ xuân ấm, nhiệt độ trung bình toàn vụ cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5 - 1°C; để xảy ra tình trạng thiếu hụt lượng mưa, nhất là các tháng cuối mùa; xâm nhập mặn có khả năng lấn sâu hơn vào các cửa sông với độ mặn lớn hơn so với năm trước, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và đời sống dân sinh. Cùng với đó, tình trạng bị phạm, lấn chiếm hành lang công trình thủy lợi gây ách tắc dòng chảy vấn đề biến phức tạp, tập trung vào hệ thống sông trục do địa phương quản lý, ảnh hưởng đến việc dẫn nước phục vụ sản xuất. Theo kế

hoạch xả nước của liên hồ thủy điện thì xả nước đợt 1/2020 thời gian lấy nước sẽ trùng vào một số ngày nghỉ tết Nguyên đán, do đó công tác điều hành nước sẽ gặp những khó khăn nhất định. Đợt 2 xả muộn hơn so với năm 2019, trùng vào thời kỳ cấy đại trà, vì vậy chúng tôi xác định cơ bản diện tích đổ nước sẽ tập trung ngay ở đợt 1. Nắm rõ kế hoạch dùng nước của các huyện, thành phố và tiến độ sản xuất trên đồng ruộng cùng thời gian xả nước của liên hồ, Công ty đã đề ra phương án vận hành, điều tiết nước trong hệ thống bảo đảm hiệu quả, khai thác tối và tiết kiệm nguồn nước với quan điểm tích trữ nước trong hệ thống là chính, chỉ tiêu thụ nước trong điều kiện cho phép. Công ty chỉ đạo xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi các huyện, thành phố xây dựng phương án chống hạn cụ thể cho từng vùng, đặc biệt vùng cống Bích Thủy, cống Dục Dương đang triển khai thi công, các vùng thường xuyên bị chảy không

có trạm bơm điện; xây dựng phương án tưới trong điều kiện thiếu nước; ngoài sông mực nước thấp - năng hạn kéo dài - nhu cầu dùng nước cao - nguồn điện không đáp ứng yêu cầu. Phân công cán bộ, công nhân bám sát công trình kể cả ngày tết Nguyên đán để lấy nước phục vụ sản xuất. Trước tình trạng xâm nhập mặn ngày càng lấn sâu, Công ty đặc biệt quan tâm đến chất lượng nước khi lấy ở các cống nằm trong ranh giới, thường xuyên tập huấn về công tác đo mặn cho các thủ công và cán bộ kỹ thuật trong toàn hệ thống; chuẩn bị lượng thuốc thử mặn, máy đo mặn, dụng cụ đo mặn đầy đủ cho các công trình thuộc xí nghiệp và các cống vận phòng, thường xuyên kiểm tra việc thực hiện quy trình thử mặn khi lấy nước hớt; kịp thời ngăn ngừa nước có độ mặn quá giới hạn vào đồng.

Để nâng cao năng lực tưới, tiêu toàn hệ thống, bằng các nguồn vốn, Công ty đã đầu tư 14,1 tỷ

giải phóng được trên 7 triệu mét khối rau bèo các loại; tập trung mọi khả năng, kinh phí, nhân lực hoàn thành kế hoạch thủy lợi đồng xuân xong trước ngày 31/12 để hệ thống lấy nước.

Để công tác tưới, tiêu phục vụ sản xuất vụ xuân, vụ hè năm 2020 được tốt nhất, Công ty đề nghị xí nghiệp khai thác công trình

thủy lợi các huyện, thành phố thông báo lịch con nước, lịch đổ nước từng đợt tới các xã, HTX; chính quyền các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân không xả rác, lấn chiếm kênh mương gây ách tắc dòng chảy.

NGÂN HUYỀN



Công ty xác định diện tích gieo cấy lúa xuân để lấy nước từ đợt 1 liên hồ thủy điện xả nước.